

ที่ สธ ๑๐๐๓.๔/ว ๕๐๘๕



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง การตรวจสอบการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการตรวจสอบรายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒,๓,๔ และยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒,๓ ผ่านระบบโลจิสติกส์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ผลิต / ผู้แทน
จำหน่าย รายงานการขาย/กระจายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓,๔ และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ไปยัง
สถานพยาบาลทั่วประเทศ และได้เปิดให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล
การกระจายตัวยาดังกล่าวที่บริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย รายงานผ่านระบบโลจิสติกส์ ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ต่อยอดระบบตรวจสอบข้อมูลการ
กระจาย โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลการขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒ และยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ขยายไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ มาประมวลผลที่ระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบข้อมูลการกระจายตัวยาวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด
ครอบคลุมทุกประเภท ผ่านระบบเดียวคือ โลจิสติกส์ โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการกระจายยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ ที่กระจายไปยังสถานประกอบการในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ และยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ ผ่านทางระบบโลจิสติกส์ (ในระบบจะมีข้อมูลการกระจายของยากลุ่มนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป) โดยใช้ username และ password เดิมที่จังหวัดใช้ในการออกใบอนุญาตจาก
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบว่าสถานประกอบการได้มีการจัดซื้อจริงตาม
ที่ผู้ประกอบการ รายงานหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของวัตถุเสพติด
ออกไปนอกระบบ ทั้งนี้ได้ส่งคู่มือการตรวจสอบรายงานการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒,๓,๔ และ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒,๓ ผ่านระบบโลจิสติกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบการกระจายของผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
สำเร็จรูปโดยเคร่งครัด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐม สวรรค์บุญเลิศ)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๗๑-๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๗๒